

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

## BÁO CÁO

V/v giải quyết những vấn đề phát sinh  
giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện  
(từ sau kỳ họp thứ 16 đến trước kỳ họp thứ 17 HĐND huyện, khoá XII)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện (từ sau kỳ họp thứ 16 đến trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện, khoá XII), để Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.

Về trình tự thực hiện: Sau khi nhận được báo cáo, công văn, tờ trình của UBND huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân phân nhóm những nội dung thuộc thẩm quyền, nội dung cấp thiết phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện để giao các Ban Hội đồng nhân dân huyện liên quan thẩm tra. Đa số các nội dung Ủy ban nhân dân huyện trình đều có văn bản cho chủ trương chấp thuận của Ban Thường vụ Huyện ủy, nên việc thẩm tra, quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cũng thuận lợi hơn. Căn cứ kết quả thẩm tra của các Ban có liên quan, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đưa ra phiên họp định kỳ hàng tháng để thảo luận và quyết định. Ngay sau khi được thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện. Đối với những vấn đề cấp thiết phát sinh cần sớm có ý kiến, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giao các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có liên quan thẩm tra, đề xuất và gửi văn bản xin ý kiến trực tiếp các thành viên Thường trực và tổng hợp để sớm có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời thông báo lại kết quả tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân gần nhất. Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề còn chưa rõ ràng, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu UBND huyện giải trình làm rõ hoặc tổ chức làm việc với các ngành liên quan để yêu cầu làm rõ trước khi có ý kiến bằng văn bản.

Về nội dung cho ý kiến: Từ sau kỳ họp thứ 16, diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 đến trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã cho ý kiến đối với **06 vấn đề phát sinh** giữa hai kỳ họp do Ủy ban nhân dân huyện trình, cụ thể như sau:

1. Chủ trương sử dụng nguồn kinh phí chi khác ngân sách huyện 2024 để hỗ trợ các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện và các cơ quan liên quan

thực hiện công tác phối hợp, với tổng số tiền là 1.062.000.000 đồng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Chủ trương cải tạo, sửa chữa Bia tưởng niệm Cuộc đấu tranh tại cầu Bàu Bàng và Tượng đài Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 với tổng số tiền 1.195 triệu đồng (trong đó: Bia tưởng niệm cuộc đấu tranh tại cầu Bàu Bàng là 95 triệu đồng; Tượng đài Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được là 1.100 triệu đồng) từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

3. Chủ trương cho dừng thực hiện dự án và quyết toán nguồn kinh phí đã thực hiện đối với dự án Khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư công trình đường từ trường THPT Thái Phiên đến QL 14E (giai đoạn 2) theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024.

4. Chủ trương thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Công an các xã Bình Triều, Bình Sa, Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Trung, Bình Tú, Bình Hải theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024.

5. Chủ trương phân bổ kinh phí khuyến khích nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2024, với số tiền: 1.258.500.000 đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2024 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024.

6. Chủ trương đăng ký danh mục đầu tư công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2026 – 2030 với 11 công trình, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.135 triệu đồng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện (từ sau kỳ họp thứ 16 đến trước kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân huyện, khoá XII). Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện
- Đại biểu HĐND huyện khoá XII;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT, HĐ.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**